
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป   2558 

วัน พฤหัสบดี ท่ี  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
ณ  ห�องประชุมต�นอ�อ 1 เทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย 

 
ผู�เข�าประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน2ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน� ประธานสภาเทศบาล นายชิราวุฒิ  นันต�ะรัตน�  
2 นายจํารัส   ทองคํา รองประธานสภาเทศบาล นายจํารัส   ทองคํา  
3 นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร� เลขานุการสภาฯ นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร�  
4 นายสมพบ   มณีคํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายสมพบ   มณีคํา  
5 นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู  
6 นางอรุณรัศมี  คําภูแก1ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นางอรุณรัศมี  คําภูแก1ว  
7 นายทรงวุฒิ  แก1วสิทธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นายทรงวุฒิ  แก1วสิทธิ  
8 นางสมพินธุ�  กิติยศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นางสมพินธุ�  กิติยศ  
9 นายยุทธพงศ�   ไวยะกา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายยุทธพงศ�   ไวยะกา  
10 นายสมาน  พรมวิภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายสมาน  พรมวิภา  
11 นายไพฑูรย�  สุวรรณทา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นายไพฑูรย�  สุวรรณทา  

 
ผู�ไม2เข�าประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน2ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

- - - - - 
 
ผู�เข�าร2วมประชุม 
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน2ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุรพล   วงศ�วัฒนะ นายกเทศมนตรี นายสุรพล   วงศ�วัฒนะ  
2 นายบัญญัติ  ป9นอินทร� รองนายกเทศมนตรี นายบัญญัติ  ป9นอินทร�  
3 นายจินดา  สัตนาโค รองนายกเทศมนตรี นายจินดา  สัตนาโค  
4 นายสมเกียรติ  คําใจวัง เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมเกียรติ  คําใจวัง  
5 นายบรรจง  สมศรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายบรรจง  สมศรี  
6 นางศรีมอย ชะเอมทอง รองปลัดเทศบาล นางศรีมอย ชะเอมทอง  
7 น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล หัวหน1าสํานักปลัดเทศบาล น.ส.เขมจิรา เนติแพทยกุล  
8 น.ส.วราภรณ�   มโนจิตต� ผู1อํานวยการกองคลัง น.ส.วราภรณ�   มโนจิตต�  
9 นายสมพล    บ้ังเงิน ผู1อํานวยการกองชBาง นายสมพล    บ้ังเงิน  
10 นายเสรี  วังแงB ผู1อํานวยการกองการศึกษา นายเสรี  วังแงB  
11 พ.จ.อ.บุญเอ่ียม มูลสวัสด์ิ หัวหน1าฝDายงานบริหารงาน

สาธารณสุข 
นายบุญเอ่ียม มูลสวัสด์ิ  

12 ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัตน� นิติกร ส.อ.เสกสรร ป9ญญานุวัตน�  

/-2- เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
   เม่ือถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาลได1นับองค�ประชุม  เม่ือเห็นวBาครบองค� 

ประชุมแล1วจึงได1เชิญประธานสภาเทศบาลเปIดประชุม 
เลขานุการสภาฯ อBานประกาศสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  

ประจําปJ พ.ศ. 2558 
ประธานสภาฯ  -กลBาวเปIดประชุม 

-ขอเชิญผู1เข1ารBวมประชุมยืนไว1อาลัยให1กับนายจรัญ ป9ญญาเสน สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
-ให1ผู1เข1ารBวมประชุมปIดเสียงเครื่องมือสื่อสาร 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 1.1 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกทBานรBวมกิจกรรมงานบุญบ้ังไฟ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2558  ณ บ1าน

ห1วยทราย และแจกเบ้ียยังชีพผู1สูงอายุ วันท่ี 1 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. และขอแก1ไข
ตารางการแจกเบ้ียยังชีพ นายชิราวุฒิ นันต�ะรัตน�  รับผิดชอบหมูBท่ี 9 กับหมูBท่ี 7 แก1ไขเปMน นาย
จํารัส ทองคํา รับผิดชอบหมูBท่ี 7 ,นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ รับผิดชอบหมูBท่ี 2 กับ 19 แก1ไขเปMน นาง
อรุณรัศมี คําภูแก1ว รับผิดชอบ หมูBท่ี 19 

 1.2 แจ1งฐานะการเงินการคลัง ณ วันท่ี  30 เมษายน 2558 
ประธานสภาฯ  -ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงรายละเอียด 
ผอ.กองคลัง -ชี้แจงรายละเอียดฐานะการเงินการคลัง ณ วันท่ี  30 เมษายน 2558 ดังนี้ 

 
(โปรดพลิก) 
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ประธานสภาฯ   -ขอบคุณ ผู1อํานวยการกองคลัง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลป�าอ�อดอนชัย สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2  

ประจําป  2558  เม่ือวัน ศุกร: ท่ี  10 เมษายน 2558  ณ ห�องประชุมต�นอ�อ 1 เทศบาลตําบล   
ป�าอ�อดอนชัย 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายยุทธพงศ�  ไวยะกา  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นายยุทธพงศ�  ไวยะกา -ได1ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  

ประจําปJ 2558  เม่ือวัน ศุกร� ท่ี  10 เมษายน 2558  แล1ว บันทึกได1ถูกต1องครบถ1วน และได1
เสนอตBอประธานสภาฯ  

ประธานสภาฯ -ให1ผู1เข1ารBวมประชุมได1ทําการตรวจรายงานการประชุมอีกครั้ง และสอบถามท่ีประชุมวBาจะมีการ
แก1ไขเพ่ิมเติมหรือไมB   

 -ขออนุญาตสอบถามนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาฯ เม่ือสมัยประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผBานมา 
ไมBได1เข1ารBวมประชุม ขอให1ทุกทBานเปIดไปหน1าท่ี 5 นายสมพบ มณีคํา สอบถามทBอระบายน้ําบ1าน
ปDาอ1อ ท่ีอยูBในระหวBางดําเนินการ เปMนทBอระบายน้ําขนาดสูง 0.40 เมตร สอบถามวBาจะมีป9ญหา
ไหมในการระบายน้ํา หากเกิดการอุดตันจะลอกทBอล1างได1หรือไมB รองประธานสภาฯ ประเด็นทBอ
ระบายน้ํา หมูBท่ี 11 จะขอยกยอดไปตอบในวาระอ่ืนๆ ได1ดูแล1วไมBมีตอบ แตBมีตอบในวรรคท่ี 2 
นายกเทศมนตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย เปMนผู1ตอบ 2) สําหรับทBอระบายน้ําหมูBท่ี 1 ขนาด 0.40 เมตร 
กองชBางได1ประมาณการและเห็นวBาเหมาะสม เนื่องจากใช1ระบายน้ําฝนเทBานั้น และในสี่วนของ
การสร1างจะมีบBอพักในสBวนของการอุดตันคงจะไมBมีป9ญหา จะแก1ไขตรงนี้ได1หรือไมB ไมBทราบวBา
ทBานนายกเทศมนตรีฯ ตอบของหมูBท่ี 11 หรือวBาของหมูBท่ี 1  

นายสมพบ มณีคํา -คิดวBานBาจะเปMนการตอบในคราวเดียวกันจึงไมBได1สอบถามทBานนายกเทศมนตรีฯตBอ เนื่องจากวBา
เปMนทBอขนาดเดียวกัน 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไมB 
นายกเทศมนตรีฯ -ขออนุญาตให1ทุกทBานได1ดูหน1าท่ี 13 นายประดิษฐ� นามลักษณ� การซBอมบ1านผู1สูงอายุ เปMน

งบประมาณของหนBวยงานสถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน แก1ไขเปMนหนBวยงานสํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงราย  

ประธานสภาฯ -เปIดไปหน1าท่ี 6 ผู1อํานวยการกองชBาง ชี้แจงโครงการปรับปรุงตลิ่งลําน้ํากรณ� ข1อความ การป9กไม1
ยูคาก็จะป9กไปตามสภาพพ้ืนท่ีและจะใช1เชือกมัดยึดไว1  ขอแก1ไขเปMน  การป9กไม1ยูคาก็จะป9กไป
ตามสภาพพ้ืนท่ีและจะใช1เชือกผูกมัดไว1 

 -มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะเพ่ิมเติม  หากไมBมีจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลปDาอ1อดอนชัย สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  2 ประจําปJ 2558  เม่ือวัน ศุกร� ท่ี  10 เมษายน 2558  
ณ ห1องประชุมต1นอ1อ 1 เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย 

 -ขอเชิญเลขานุการฯ นับองค�ประชุม 
เลขานุการสภาฯ -มีผู1เข1ารBวมประชุม มีจํานวน 11 ทBาน 
เลขานุการสภาฯ  -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง  
   -ไมBเห็นชอบ  ไมBมี 
   -งดออกเสียง 1 เสียง ได1แกB  (ประธานสภาฯ) 
 
 /-8- ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
3.1 การรับรองท่ีดิน หมู2ท่ี 10 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ -สืบเนื่องมาจากนโยบายของฝDายบริหารก็ดี สมาชิกสภาฯ ก็ดี ท่ีจะแก1ป9ญหาเอกสารสิทธิของพ่ี

น1องประชาชนในตําบลปDาอ1อดอนชัย ซ่ึงเราก็ได1พยายามท่ีจะหาข1อมูลในแตBละหมูBบ1านวBามี     
ราษฎร ครอบครัวไหนบ1างท่ียังขาดเอกสารสิทธิ แตBหมูBท่ี 10 บ1านปDาตึงจะมีป9ญหาในสBวนของ
ท่ีดินท่ีราษฎรไปอยูBอาศัยไปทับท่ีสาธารณะประโยชน�ซ่ึงทางหมูBบ1านได1ประสานมายังเทศบาล 
เพ่ือหาทางแก1ไขตBอไป ซ่ึงฝDายบริหารได1เคยให1ท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาไปแล1วครั้งหนึ่ง และทาง
นายอําเภอเมืองเชียงรายได1มีหนังสือมายังเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ขอให1เทศบาลพิจารณาให1
ความเห็นวBาท่ีดินบริเวณท่ีราษฎรท้ัง 53 รายขอออกโฉนดวBาทีดินเปMนท่ีสาธารณะประโยชน�
หรือไมBประการใด ผลเปMนประการใดแจ1งให1อําเภอเมืองเชียงรายทราบด1วย เพ่ือจักได1แจ1งผลให1
สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงรายทราบ เพ่ือดําเนินการในสBวนท่ีเก่ียวข1องตBอไป  ดังนั้นในวันนี้จึง
ขอให1ท่ีประชุมสภาฯ ได1พิจารณาวBาท่ีอยูBอาศัยของราษฎร ในหมูBท่ี 10 ท้ัง 53 ราย เปMนท่ี
สาธารณะประโยชน�หรือไมBอยBางไร จะขอมติรับรองหากท่ีดังกลBาวไมBใชBท่ีสาธารณะประโยชน� 

ประธานสภาฯ -คณะติดตามเอกสารสิทธิของราษฎรท่ีตกหลBน ประกอบด1วย นายจํารัส ทองคํา นายสมพบ มณีคํา 
และนางสมพินธุ� กิติยศ ได1ดําเนินการประสานกับสํานักงานท่ีดีมาโดยตลอด ในโอกาสนี้ขอเชิญ
ตัวแทนท้ัง 3 ทBานได1ชี้แจง ประกอบภาพนําเสนอ 

นายสมพบ มณีคํา -ในนามตัวแทนของผู1ท่ีได1รับความเดือดร1อนและอาศัยอยูBในพ้ืนท่ีด1วย มีข1อมูลชBวยการการ
พิจารณาในครั้งนี้  สืบเนื่องด1วยเริ่มต1นมีการเรียกร1องจากชาวบ1านวBาท่ีอยูBอาศัยไมBมีเอกสารสิทธิ
ซ่ึงได1เข1าอยูBอาศัยมาเปMนเวลาช1านานแล1ว   เนื่องด1วยทางชาวบ1านได1ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข1อมูลสBงไปยังสBวนราชการหลายๆ แหBงในสBวนของบ1านปDาตึง หมูBท่ี 10 ทางเจ1าหน1าท่ีไมBสามารถ
ออกเอกสารสิทธิได1เนื่องจากมีข1อพิพาทเก่ียวกับท่ีดินสาธารณะประโยชน� ขณะนี้เปMนสภาพพ้ืนท่ี
ข1อสังเกตได1วBาเปMนท่ีอยูBอาศัยท้ังหมด ยอดจํานวนผู1เดือดร1อนตามหนังสือ จํานวน 53 ราย แตB
ข1อมูลตามเอกสารท่ีแจกไป มีจํานวน 55 รายเปMนครBาวๆ อยูBในโซนของบ1านปDาตึง หมูBท่ี 10 
หมวดพัฒนาบ1านบนดอยสBวนใหญBไมBมีเอกสารสิทธิ  ตามเอกสารท่ีแจกไปจะมีท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน�อยูB 3 แปลง แปลงแรกท่ีดินสาธารณะประโยชน�บ1านปDาตึง หมูBท่ี 10 เปMนท่ีตั้งของท่ีทํา
การองค�การบริหารสBวนตําบลปDาอ1อดอนชัยเดิม  มีเนื้อท่ี 8 -2-41 ไรB ด1านหน1าติดถนน ด1านข1างมี
ถนนตัดผBานท้ังหมด อีกแปลงเปMนหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง (นสล.)ของแปลงบ1านปDาตึง หมูBท่ี 
10 มีแนวเขตท่ีชัดเจน ตBอไปแปลงท่ี 2 เปMนท่ีดินสาธารณะประโยชน�ของบ1านสันทราย หมูBท่ี 12 
ทุกคนคงแปลกใจวBาท่ีดินของหมูBท่ี 12 จึงไปอยูBในหมูBท่ี 10 เนื่องจากวBาเปMนการแบBงสันป9นสBวนใน
การใช1ท่ีดินสาธารณะประโยชน� มีเนื้อท่ีประมาณ 11-1-68 ไรB ขณะนี้ปลูกมันสําปะหลัง ด1านหน1า
เปMนถนนออกไปตลาดประตูล1อ ด1านข1างเปMนถนนเข1าไปท่ีทําการองค�การบริหารสBวนตําบลปDาอ1อ
ดอนชัยเดิม เปMนถนนรอบทุกด1าน  อีกแปลงท่ีดินสาธารณะประโยชน�ท่ีตั้งฌาปนสถานใช1รBวมกัน
ระหวBางหมูBท่ี 10,11,12,21  มีเนื้อท่ีประมาณ 32-1-8 ไรB แนวเขตชัดเจน ได1รับงบประมาณจาก
เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยในการรอบรั้วทุกด1าน ด1านข1างติดกับท่ีครอบครองเปMนสวนสัก  เม่ือ
วันท่ี 4 มีการประชุมทําความเข1าใจรBวมกันระหวBางท1องท่ีท1องถ่ินและชาวบ1านนําโดยกํานันตําบล
ปDาอ1อดอนชัย นายกเทศมนตรีตําบลปDาอ1อดอนชัย ปลัด ฝDายบริหารและสมาชิกสภาฯ ได1เข1าไป
รBวมทําความเข1าใจกับพ่ีน1องชาวบ1าน ขอบคุณทุกทBานท่ีเห็นความสําคัญความเดือดร1อนของพ่ี
น1องประชาชน มีข1อมูลนําเสนอให1เห็นภาพวBาแนวเขตมีแนวเขตท่ีชัดเจน มีถนนตัดผBานทุกด1าน   

/-6-มีข1อมูลชี้แจงให1ฝDายบริหาร... 
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มีข1อมูลชี้แจงให1ฝDายบริหารและสมาชิกสภาฯได1รับทราบครBาวๆ เพ่ือพิจารณารับรองท่ีดินของ
ชาวบ1าน เพ่ือเปMนการแก1ไขป9ญหาความเดือดร1อนของชาวบ1าน ในนามตัวแทนของชาวบ1านก็
ขอขอบคุณคณะฝDายบริหารและสมาชิกสภาฯ ไว1ลBวงหน1า 

ประธานสภาฯ -ขอบคุณนายสมพบ มณีคํา 
 -จะนําเรียนทําความเข1าใจกับผู1เข1ารBวมประชุมเก่ียวกับท่ีดินสาธารณะประโยชน�วBาทําไมท่ีดินของ

บ1านสันทรายยาว หมูBท่ี 12 จึงอยูBในพ้ืนท่ีของหมูBท่ี 10  จะเท1าความวBาเม่ือกBอนสมัยพBออุ1ยหนาน-
พรม เปMนกํานัน ได1จับจองแตBละหมูBบ1านไว1 ในสBวนของท่ีเส1นลายสีเหลืองๆ จะยูBตรงด1านหน1าจะ
เปMนท่ีสาธารณะประโยชน�ของหมูBท่ี 12 แตBวBาเม่ือประมาณ พ.ศ.2532 ได1มีการตัดถนนผBาน
ออกไปทางตลาดประตูล1อ ผBานหน1าท่ีทําการองค�การบริหารสBวนตําบลปDาอ1อดอนชัยเดิม จริงๆ 
ถนนเส1นเดิมคือสายในท่ีทะลุถึงบ1านประตูล1อ  ตามท่ีนายสมพบ มณีคํา ได1นําเรียนไปท่ีผBานมา 
เปMนท่ีปลูกสร1างของพ่ีน1องราษฎรใน หมูB 10 บ1าง และหมูBท่ี 21 บ1าง  โดยเฉพาะท่ีบ1านของนาย
สุริยา แสงสุข เปMนท่ีสาธารณะประโยชน�ของบ1านสันทรายยาวเดิม แตBวBาเขาดําเนินการขอ
เอกสารสิทธิได1เม่ือกBอน ตามท่ีนายสมพบ มณีคํา ได1นําเสนอทางเพาเวอร�พ1อยส�ไปนั้น  มีสมาชิก
สภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  สําหรับท่ีสาธารณะประโยชน� เหมือนกับท่ีนายสมพบ มณีคํา 
ได1นําเสนอไปวBาแปลงติดๆ กันเก่ียวกับไมBวBาจะเปMนท่ีฌาปนสถานหรือวBาท่ีสาธารณะประโยชน�
ของบ1านสันทรายยาว หมูBท่ี 12 อันนี้ก็ติดกัน ซ่ึงถนนพ่ึงตัดผBานเข1าไปปDาช1า จากบ1านประตูล1อ 
หมูBท่ี 21 บริเวณหน1าบ1านนายสุริยา แสงสุข และนายสุริยา แสงสุข ได1ทําหนังสือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหมูBบ1านสันทรายยาว หมูBท่ี 12 จะขอตัดถนนผBาน เพราะวBาเม่ือกBอน
จะไปฌาปนสถานต1องอ1อมไปทางบ1านประตูล1อ หมูBท่ี 21 ผBานหน1าสิงห�ปาร�ค หรือไมBก็ซอยข1างท่ี
ทําการองค�การบริหารสBวนตําบลปDาอ1อดอนชัยเดิม ทางคณะกรรมการบ1านสันทรายยาวเห็นชอบ
จะยกพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน�ทางด1านสวนสัก ประมาณ 4 เมตรให1เปMนทางสาธาสารณะ
ประโยชน�ของหมูBท่ี 21 นําเรียนให1ท่ีประชุมได1รับทราบ 

 -มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
เลขานุการสภาฯ -เรื่องท่ีดิน ของหมูBท่ี 10 เชื่อวBาสมาชิกสภาฯ หลายคนได1ฟ9ง ได1รับทราบข1อมูลตBางๆ ท่ีบ1านปDาตึง 

หมูBท่ี 10 ทางกํานันตําบลปDาอ1อดอนชัย นายกเทศมนตรีฯ ก็รับทราบป9ญหามาพอสมควร วาระท่ี
เข1ามาคือ รับรองเพ่ือท่ีจะรับทราบข1อมูลตBางๆ และให1ผBานข้ันตอนท่ีประชุมสภาฯ ถูกต1องหรือไมB 
ถ1าถูกต1องหากสมาชิกทBานอ่ืนเข1าใจตามนี้ก็คงจะขอมติและขอรับรองในท่ีประชุมเลย 

ประธานสภาฯ -คือจะขอมติท่ีประชุมสภาฯ วBาเห็นชอบเก่ียวกับท่ีดินตรงนี้ไมBเปMนท่ีสาธารณะประโยชน� เปMนท่ีอยูB
อาศัย จะขอผBานท่ีประชุมสภาฯ เก่ียวกับขอเอกสารสิทธิในลําดับตBอไป สมาชิกสภาฯ ทุกทBานคง
จะเข1าใจ 

 -มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
นายจํารัส ทองคํา -ตามท่ีทBานประธานสภาฯ ได1นําเสนอไปทBานบอกวBาท่ีลายๆ (เพาเวอร�พ1อยส�) แตBเดิมเปMนท่ี

สาธารณะประโยชน� หมูBท่ี 12 คิดวBาเปMนประเด็นใหมBท่ีพ่ีน1องสมาชิกสภาฯ จะต1องมาพิจารณากัน
แล1ววBาจริงๆ แล1วเปMนท่ีสาธารณะประโยชน�จริงหรือไมB เพราะวBาทBานประธานสภาฯ ได1เปIด
ประเด็นมาแล1ววBาแตBเดิมเปMนท่ีสาธารณะบ1านสันทรายยาว แล1วท่ีประชุมจะพิจารณากันอยBางไร 
เพราะวBาทBานประธานสภาฯ เปIดประเด็นใหมB 

ประธานสภาฯ -ไมBใชBเปMนประเด็นท่ีจะมาถกเถียงกันตรงนี้ คือนําเรียนชี้แจงให1ทราบวBาคนเกBาคนแกBเลBาให1ฟ9งวBา
เม่ือกBอนเปMนท่ีจับจองของแตBละหมูBบ1านไปดูแล ระยะหลังมาจะมีการตัดถนนคนเกBาคนแกBล1มหาย 
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ตายจากไปก็มีชาวบ1านได1เข1าไปจับจองสุดท1ายก็เปMนแนวเขตแบบนี้ ทางบ1านสันทรายยาว      
หมูBท่ี 12 ก็ไมBได1ติดใจสงสัยอะไร เปMนการนําเรียนไปครBาวๆ วBาอดีตเปMนอยBางไร ไมBใชBประเด็นท่ี
จะต1องนํามามีป9ญหา จะขอมติรับรองของหมูBท่ี 10 จะไมBโยงไป 

นายจํารัส ทองคํา -ชี้แจงเพ่ิมเติมท่ีสาธารณะประโยชน� หมูBท่ี 10 (นําเสนอเพาเวอร�พ1อยส�) จํานวน 3 แปลงได1แกB 
ท่ีดินสาธารณะประโยชน�ท่ีต้ังฌาปนสถานท่ีใช1รBวมกันระหวBางหมูBท่ี 10,11,12,21  ท่ีสาธารณะ
ประโยชน�บ1านสันทรายยาว หมูBท่ี 12 และท่ีดินสาธารณะประโยชน�บ1านปDาตึง หมูBท่ี 10 ท่ีทําการ
องค�การบริหารสBวนตําบลปDาอ1อดอนชัยเดิม มีข1อสังเกตประเด็นท่ี 1 มีพ่ีน1องชาวบ1านหลายครัว
เรือไมBสามารถออกโฉนดท่ีดินได1 เนื่องจากเปMนท่ีสาธารณะประโยชน� แตBมีบางครัวเรือนท่ีออก
โฉนดแล1ว คิดวBาหากเปMนท่ีสาธารณะประโยชน�จริงคงจะไมBมีใครสามารถออกโฉนดได1 ประเด็นท่ี 
2 มีบางพ้ืนท่ีไมBได1เขียนเปMนท่ีสาธารณะประโยชน� แตBมีประชาชนไปขอแล1วไมBสามารถออกได1
หลายราย แตBลBาสุดได1ไปรBวมพิธีเปIดโครงการเลี้ยงไส1เดือน มีชBางมารางวัดเตรียมออกโฉนด
(บริเวณสีเหลือง)ของนายเพ็ชร  ในความเห็นสBวนตัวคิดวBาคงจะไมBใชBท่ีสาธารณะประโยชน�  ท่ี
สาธารณะประโยชน� หากผลทางกฎหมายแล1วจะมีเลข มีรหัส แตBท่ีนี่ไมBมีเลข ไมBมีรหัส มีแตBคําวBา
สาธารณะประโยชน�ติดแผนท่ีอยBางเดียว 

 -เจ1าพนักงานท่ีดินจังหวัด ได1ให1คําแนะนําวBาให1ทําประชาคม ให1ท่ีประชุมประชาคมรับรองวBาท่ีดิน
บริเวณนี้ไมBใชBท่ีสาธารณะประโยชน� ซ่ีงกระบวนการเหลBานั้นได1ดําเนินการไปเรียบร1อยแล1ว 
ชาวบ1านเห็นชอบวBาไมBใชBท่ีสาธารณะไมBใชBท่ีของนายทุน  ด1วยความเข1าใจคลาดเคลื่อนเม่ือคราว
ประชุมสภาฯ เม่ือสมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2557 ได1ทําตามกฎหมายของท่ีดินแล1วสBงเรื่องไป แตBท่ีดิน
จังหวัดไมBยอมให1พิจารณาวBาใชBหรือไมBใชBท่ีดินสาธารณะประโยชน�เทBานั้น สรุปแล1วการลงมติให1
ระบุวBาไมBใชBท่ีสาธารณะประโยชน�  ในสBวนของท่ีดินตกหลBน ข้ันแรกจะให1ท่ีดินของบ1านปDาตึง  
หมูBท่ี 10 แล1วเสร็จ หลักจากนั้นหากเจ1าพนักงานท่ีดินจะมาออกรังวัดก็จะดําเนินการพร1อมกับ
ท่ีดินท่ีตกหลBนในเขตพ้ืนท่ีตําบลตBอไป  หลังจากนั้นก็จะดําเนินการท่ีดิน 3-4 หมูBบ1านพ้ืนท่ีโซน
ด1านในเขต 2 ตBอไป 

นายบัญญัติ ป9นอินทร� -ขอเสริมนายจํารัส ทองคํา ท่ีวBาท่ีดินท่ีสาธารณะประโยชน� มีอยูB 3 จุด  
 เพราะฉะนั้นท่ีชาวบ1านอาศัยไมBได1มีการรุกล้ําแตBอยBางใด ต้ังแตBปJ พ.ศ.2520 บ1านปDาอ1ออยูBท่ีหน1า
ตู1ยามด1านหลังท้ังหมด บ1านสันทรายยาว หมูBท่ี 12 แบBงท่ีดินบริเวณฌาปนสถาน บ1านปDาตึง ท่ีตั้ง 
ท่ีทําการองค�การบริหารสBวนตําบลปDาอ1อดอนชัยเดิม สBวนท่ีเหลือเปMนของชาวบ1าน มีคนเฒBาคน
แกBเลBาตBอกันมาวBาได1อยูBอาศัยมานานแล1ว 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  หากไมBมีจะขอมติรับรองวBาราษฎร หมูBท่ี 10 ตําบล
ปDาอ1อดอนชัย ท่ีตั้งรกรากครัวเรือนอยูBทุกวันนี้ไมBใชBรุกล้ําท่ีสาธารณะประโยชน� เปMนท่ีอยูBอาศัย 

 -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ -มติท่ีประชุม -เห็นชอบ  11 เสียง 
   -ไมBเห็นชอบ ไมBมี 
   -งดออกเสียง ไมBมี 
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 3.2 ขออนุมัติแก�ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงโครงการก2อสร�างวางท2อ คสล.มอก.ช้ัน 3 พร�อมบ2อ
พักบ�านร2องขุ2น หมู2ท่ี 1 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ -ขออนุมัติแก1ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการกBอสร1างวางทBอ คสล.มอก.ชั้น 3 พร1อมบBอพัก บ1าน

รBองขุBน หมูBท่ี 1   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกBอสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน หมวดคBาท่ีดินและสิ่งกBอสร1าง ประเภทคBา

กBอสร1างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกBอสร1างวางทBอ คสล.มอก.ชั้น 3 พร1อมบBอพัก บ1านรBองขุBน หมูBท่ี 1 จํานวน 52,000 บาท 
ท่ีได1รับอนุมัติการโอนงบประมาณรายจBายตามมติท่ีประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปJ 2558 วันท่ี 10 เมษายน 
2558  
คําช้ีแจงเดิม 

เพ่ือเปMนคBากBอสร1างวางทBอ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส1นผBานศูนย�กลาง 0.40 เมตร จํานวน 25 เมตร พร1อมบBอพัก
จํานวน 3 บBอ ท่ีพิกัด UTM 47 Q 0580081.06  2192232.36 Datum Line WGS 84 ตามแบบเทศบาลตําบลปDาอ1อดอน
ชัย 
คําช้ีแจงใหม2 

เพ่ือเปMนคBาวางทBอ PVC ขนาดเส1นผBานศูนย�กลาง 8 นิ้ว ความยาว 30 เมตร พร1อมบBอพักจํานวน 4 บBอ ตามแบบ
เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย    

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด1วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองสBวนท1องถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ข1อ 29 การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจBายในหมวด   คBาครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งกBอสร1าง 
ท่ีทําให1ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกBอสร1าง   
  สืบเนื่องมาจากวBาแตBเดิมหากเปMนการวางทBอ ขนาด 0.40 เมตร จะทําให1ประมาณงานเพ่ิมข้ึนและไปกีด
ขวางหรือทําให1ถนนเดิมเกิดความเสียหาย ทวBาป9ญหาตรงนี้เกิดจากน้ําทBวมขังเกิดจากฝนตกเทBานั้น หากเปลี่ยนขนาดเปMน
ทBอ PVC ขนาด 8 นิ้ว แล1วก็จะทําให1ประสิทธิภาพการระบายน้ํายังคงประสิทธิภาพเหมือนเดิม จึงขอนําเสนอทBานสมาชิก
สภาฯ ได1พิจารณา 
 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
   -สอบถามนายกเทศมนตรีฯ วBาทBอ PVC สามารถใช1แรงดันทําความสะอาดได1ไหม 
นายกเทศมนตรีฯ -สําหรับทBอ PVC ขนาด 8 นิ้ว สามารถแก1ป9ญหาในการระบายน้ําได1และเพ่ือสะดวกในการวางทBอ

เวลามีสิ่งปฏิกูลอุดตัน สามารถใช1รถดับเพลิงฉีดล1างได1 
นายจํารัส ทองคํา -กรณีของหมูBท่ี 1 เดิมวางทBอ คสล. แล1วมาเปลี่ยนเปMนทBอ PVC ดูจํานวนเงินเทBาเดิม ไมBทราบวBา

ในความคิดเห็นสBวนตัว ทBอ PVC นBาจะมีราคาถูกกวBา ต1องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมBอยBางไร หรือ
วBาคุณภาพและปริมาณเปMนอยBางไร ขอให1ผู1เก่ียวข1องได1ชี้แจงด1วย 

ผอ.กองชBาง -จากสภาพเดิมของโครงการวางทBอ คสล.มอก.ชั้น 3  ครั้งแรกคิดวางแนวด1านขวามือ (ตามภาพ) 
ติดกับรั้วกาแฟ จะมีบBอพักเดิมมี 4 บBอ ได1ไปประสานกับเจ1าของร1านกาแฟ เขาไมBยอมเพราะวBา
ได1ปลูกไม1ประดับตามแนวรั้วไว1 จึงเปลี่ยนเปMนทBอ PVC ขนาด 8 นิ้ว หักมาทางซ1ายมือจะยาวกวBา 
จะมีบBอพักอยูBทางด1านขวา  ราคาทBอ PVC  ความหนาอยูBชั้น 8.5 ราคา 500 กวBาบาทตBอเมตร 
ความยาว 30 เมตร จากของเดิมยาว 25 เมตร  มีบBอพัก มีเทผิวคืนให1เหมือนเดิม ราคาจึงเทBา
เดิม 

/-9- ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม   หากไมBมีจะขอมติขออนุมัติแก1ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงโครงการกBอสร1างวางทBอ คสล.มอก.ชั้น 3 พร1อมบBอพักบ1านรBองขุBน หมูBท่ี 1 

 -ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ -มติท่ีประชุม  -เห็นชอบ  11 เสียง 
   -ไมBเห็นชอบ  ไมBมี 
   -งดออกเสียง  ไมBมี 
 3.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาท�องถ่ินเป@นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว2า

ด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค:กรปกครองส2วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548  
ประธานสภาฯ -ขอเชิญรองปลัดเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียด 
รองปลัดเทศบาล   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด1วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองสBวนท1องถ่ิน 

พ.ศ.2548  ได1ให1องค�กรปกครองสBวนท1องถ่ินแตBงต้ังคณะกรรมการพัฒนาท1องถ่ิน ประกอบด1วย 
(1)ผู1บริหารท1องถ่ิน เปMนประธานกรรมการ (2)รองนายกองค�กรปกครองสBวนท1องถ่ินนั้นทุกคน 
กรรมการ (3) สมาชิกสภาท1องถ่ินท่ีสภาท1องถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน กรรมการ (4) ผู1ทรงคุณวุฒิ
ท่ีผู1บริหารท1องถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน กรรมการ (5) ผู1แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ี
ผู1บริหารคัดเลือกจํานวนไมBน1อยกวBา 3 คน กรรมการ (6) ผู1แทนประชาคมท1องถ่ินท่ีประชาคม
ท1องถ่ินคัดเลือกจํานวนไมBน1อยกวBา 3 คน แตBไมBเกิน 6 คน กรรมการ  (7)ปลัดองค�กรปกครอง
สBวนท1องถ่ิน กรรมการและเลขานุการ (8) หัวหน1าสBวนการบริหารท่ีมีหน1าท่ีจัดทําแผน 
ผู1ชBวยเลขานุการ   

คณะกรรมการพัฒนาท1องถ่ินมีอํานาจหน1าท่ีดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาท1องถ่ิน 
(2) รBวมจัดทํารBางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก1ไขป9ญหาเก่ียวกับการจัดทํารBางแผนพัฒนา 
(3) พิจารณารBางแผนพัฒนาและรBางแผนการดําเนินงาน 
(4) พิจารณาให1ข1อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(5) แตBงต้ังท่ีปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชBวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

กรรมการพัฒนาท1องถ่ินท่ีสภาท1องถ่ินคัดเลือก  ให1มีวาระอยูBในตําแหนBงคราวละสองปJและอาจได1รับการคัดเลือก
อีกได1 
 การประชุมต1องมีสมาชิกสภาท1องถ่ินเข1ารBวมประชุมไมBน1อยกวBาก่ึงหนึ่ง 
 การเสนอชื่อสมาชิกสภาท1องถ่ินตBอท่ีประชุม  ต1องมีผู1รับรองจํานวนอยBางน1อย  2  คน  และผู1ซ่ึงได1รับการเสนอชื่อ
ต1องอยูBในท่ีประชุมและต1องให1ความยินยอม 

ท้ังนี้  สมาชิกสภาท1องถ่ินเดิมท่ีสภาท1องถ่ินคัดเลือกให1เปMนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ในการประชุมสภา
เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  ประจําปJ  2556  วันพฤหัสบดีท่ี  30  พฤษภาคม  2556  ได1ครบ
วาระสองปJแล1ว  ได1แกB 

1. นายทรงวุฒิ  แก1วสิทธิ 
2. นายสมพบ  มณีคํา 
3. นายจรัญ  ป9ญญาเสน 
ดังนั้น  เพ่ือดําเนินการให1เปMนไปตามระเบียบดังกลBาว จึงขอให1ท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย  

คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจํานวน  3  ทBาน  เปMนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตBอไป 
/-10-ประธานสภาฯ... 

ประธานสภาฯ  -สอบถามวBาเสนอคนเดิมจะได1หรือไมB 
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รองปลัดเทศบาล  -ได1 
ประธานสภาฯ  -ขอให1ท่ีประชุมสภาฯ เสนอชื่อเปMนคณะกรรมการ 1 ทBาน รับรอง 2 ทBาน 
นายไพฑูรย� สุวรรณทา -เสนอ นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ เปMนคณะกรรมการ 
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว -รับรองนายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ 
นายยุทธพงศ� ไวยะกา -รับรองนายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ 
นายสมาน พรมวิภา -เสนอนายสมพบ มณีคํา เปMนกรรมการ 
นายทรงวุฒิ แก1สิทธิ -รับรองนายสมพบ มณีคํา 
นายไพฑูรย� สุวรรณทา -รับรองนายสมพบ มณีคํา 
นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว -เสนอนายยุทธพงศ�  ไวยะกา 
นางสมพินธุ� กิติยศ -รับรองนายยุทธพงศ�  ไวยะกา 
นายพรศักด์ิ ไชยชมภู -รับรองนายยุทธพงศ�  ไวยะกา 
ประธานสภาฯ  -สรุปคณะกรรมการ จํานวน 3 คน ได1แกB 1)นายทรงวุฒิ แก1วสิทธิ  2)นายสมพบ มณีคํา  

3)นายยุทธพงศ� ไวยะกา 
 
3.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค2าครุภัณฑ: กองช2าง 

ประธานสภาฯ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ  -ขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดคBาครุภัณฑ� กองชBาง โอนเพ่ิม แผนงานเคหะและชุมชน งาน

บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดคBาครุภัณฑ� ประเภทคBาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ� งบประมาณต้ังไว1 50,000 บาท คงเหลือ 6,874 บาท ต้ังจBายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ขอ
โอนเพ่ิม 40,000 บาท 

 โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดคBาวัสดุ 
ประเภทวัสดุไฟฟkา และวิทยุ งบประมาณต้ังไว1 150,000 บาท คงเหลือ 101,090 บาท ต้ังจBาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป ขอโอนลด 40,000 บาท 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วBาด1วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองสBวนท1องถ่ิน พ.ศ.
2541 และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ข1อ 27 การโอนงบประมาณรายจBายในหมวด
คBาครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งกBอสร1าง ท่ีทําให1ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจBาย
เปMนรายการใหมB เปMนอํานาจของสภาท1องถ่ิน 

 -เหตุผล สืบเนื่องมาจากวBาป9จจุบันคBาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ�คงเหลือ 6,874 บาท และ
ป9จจุบันได1รับรถแทรกเตอร�เพ่ิมมาอีก 1 คัน ต1องใช1จBายในเรื่องเก่ียวกับการบํารุงรักษา การ
เปลี่ยนของเหลวในรถ ซ่ึงครบ 100 ชั่วโมงแล1ว ทําให1งบประมาณท่ีเหลือไมBเพียงพอ  ดังนั้นจึงขอ
อนุมัติโอนเพ่ิมอีก 40,000 บาท 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถาม  หากไมBมีจะขอมติระเบียบวาระท่ี 3.4 การขออนุมัติโอน
งบประมาณในหมวดคBาครุภัณฑ� กองชBาง 

เลขานุการสภาฯ -ท่ีประชุมมีมติ -เห็นชอบ  11 เสียง 
    -ไมBเห็นชอบ  ไมBมี 
    -งดออกเสียง  ไมBมี 

/-11- การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBาย… 
3.5 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ2าย โครงการทําแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน:       

บ�านป�าตึงงาม หมู2ท่ี 18 
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ประธานสภาฯ  -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ  ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ -การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBาย โครงการทําแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน�  บ1านปDาตึงงาม  

หมูBท่ี 18   
 

 ด1วยกองชBาง  เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย  มีความประสงค�ขอโอนงบประมาณรายจBายสําหรับทําแนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน� บ1านปDาตึงงาม หมูBท่ี 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ตั้งจ2ายรายการใหม2) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกBอสร1างโครงสร1างพ้ืนฐาน  หมวดคBาท่ีดินและสิ่งกBอสร1าง  ประเภทคBา

บํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกBอสร1าง 
โครงการทําแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน�  บ1านปDาตึงงาม หมูBท่ี 18  จํานวน 51,000  บาท   
เพ่ือเปMนคBาทําแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน�  ตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง เลขท่ี ชร 1007       (หนองคือเวียง

สาธารณประโยชน�) เพ่ือปkองกันการบุกรุก เนื้อท่ีดินรวมตาม (นสล.) ประมาณ 102 ไรB 2 งาน 50 ตารางวา โดยทําการปรับ
เกลี่ยวัชพืช และตัดดินข้ึนรูปถนน ความกว1างเฉลี่ย 5 เมตร ความยาว 560 เมตร พ้ืนท่ีไมBน1อยกวBา 2,800 ตารางเมตร ตาม
แบบเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย 

(แผนพัฒนาสามปJ  ประจําปJ  2558 – 2560)  หน1า  38  ลําดับท่ี  63 
โอนลด 
-แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสํารองจBาย งบประมาณต้ังไว1 501,250 บาท 

งบประมาณคงเหลือ 407,650 บาท ขอโอนลด 51,000 บาท 

ท้ังนี้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวBาด1วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองสBวนท1องถ่ิน  พ.ศ.2541  และ
ท่ีแก1ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543  ข1อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจBายในหมวด    คBาครุภัณฑ�  ท่ีดิน
และสิ่งกBอสร1าง  ท่ีทําให1ลักษณะ  ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจBายเปMนรายการใหมB  เปMนอํานาจอนุมัติของ
สภาท1องถ่ิน  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBายตามรายการดังกลBาวตBอสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยตBอไป 
ประธานสภาฯ  -สมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถาม 
   -ขอให1 ผอ.กองชBาง ชี้แจงตามเพาเวอร�พ1อยส� 
ผอ.กองชBาง -สําหรับโครงการจัดทําแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน� บ1านปDาตึงงาม หมูBท่ี 18  เพ่ือเปMนการ

ปkองกันการบุกรุก เปMนการปรับเกลี่ยวัชพืชและตักดินข้ึนรูปถนน ความกว1างเฉลี่ยประมาณ 5 
เมตร ความยาว 560 เมตร พ้ืนท่ีไมBน1อยกวBา 2,000 ตารางเมตร เนื่องจากมีราษฎรหรือผู1มีท่ีดิน
ข1างเคียงได1ถางแพ1วปDาแล1วก็เหมือนกับจะรุกล้ําพ้ืนท่ี จึงเปMนการปkองกันไว1กBอนและเพ่ือการ
สัญจรรอบๆ หนองน้ํา จะมีการขุดหลุมปลูกต1นไม1รอบๆ หนองน้ํา เพ่ือเปMนรBมเงา การขุดหลุม
ปลูกต1นไม1ขนาด 40X40 เมตร ระยะหBาง 20 X 20-25 เมตร ตามสภาพ สBวนต1นไม1ริมตลิ่งจะเอา
ออก แล1วข้ึนรูปถนนรอบๆ ความยาว 560 เมตร ฝ9oงของอีกด1าน เพราะวBาตรงนั้นจะมีท่ีสาธารณะ
ประโยชน�อีกแปลงรถสามารถวิ่งข1ามบริเวณทBอ คสล. ท่ีได1ดําเนินการไปแล1ว ระหวBาง 2 หนอง 
เชื่อมตBอกันได1 ขับรถผBานเข1าไปได1 

ประธานสภาฯ -ทําแนวก้ันไว1เผื่อจะมีราษฎรบุกรุก จึงทําแนวก้ันไว1 ยาว 560 เมตร ตามท่ีนําเสนอตามเพาเวอร�
พ1อยส� 

เลขานุการสภาฯ -การขออนุมัติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBาย โครงการทําแนวเขตท่ีสาธารณประโยชน�  
/-12- บ1านปDาตึงงาม… 

บ1านปDาตึงงาม หมูBท่ี 18  เรียนถามวBาการใช1งบประมาณ ประเภทเงินสํารองจBาย ตามท่ีเข1าใจ 
การจะใช1เงินสํารองจBายต1องเปMนประเภทจําเปMนเรBงดBวน แตBวBาการทําแนวเขตจริงๆ แล1วนBาจะต้ัง
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โครงการไว1 แตBไมBใชBงบประมาณจากเงินสํารองจBาย อยากจะยกตัวอยBางการใช1งบสํารองจBาย 
จําเปMนเรBงดBวน ก็อดคิดถึงถนนเส1นทางท่ีผBานตําบลท่ีมีน้ําขัง ตอนนั้นเราบอกวBาถ1าเราจะใช1ต1อง
รอให1เรBงดBวน จําเปMน ไมBเห็นนํางบประมาณตรงนี้มาใช1ก็เลยแปลกใจวBางบสํารองจBายกับแนวเขต 
กันถนนผBานตําบลตรงไหนสําคัญเรBงดBวนกวBากัน  อยากเรียนถามทBานประธานสภาฯ วBาถนนสาย
ผBานตําบลนั้น จําเปMนเรBงดBวนไหม เพราะวBาจะเข1าสูBฤดูฝนแล1ว ก็คงจะฝากทานทBานประธานสภา
ฯ ชBวยพิจารณาวBาการใช1งบเงินสํารองจBายถูกต1องหรือไมB 

ประธานสภาฯ -ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได1ชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ -สืบเนื่องมาจากถนนสายตําบล บริเวณบ1านสันกลาง หมูBท่ี 13 ในสBวนของฝDายบริหารก็ไมBได1นิ่ง

นอนใจ พยายามหาแนวทางท่ีจะแก1ไขป9ญหา เทBาท่ีประมาณการครBาวๆ จะใช1งบประมาณ  
จํานวน 140,000 บาท  แก1ไขโดยการวางทBอขนาด 0.40 เมตร เพราะฉะนั้นก็เลยคิดกับ
ปลัดเทศบาล ซ่ึงเปMนเจ1าหน1าท่ีงบประมาณวBานBาจะมีแนวทางท่ีจะใช1เงินตัวอ่ืนได1 เงินในสBวนนี้ก็
จะกันไว1ในสBวนของไมBวBาจะเปMนสํานักงานของเราหรือเหตุการณ�ท่ีคBอนข1างจะดBวน หรือวBามีความ
จําเปMนถึงจะใช1เงินในสBวนนี้ ในสBวนของท่ีสาธารณะหนองคือเวียงนั้น ขออนุญาตได1นําเรียนตBอท่ี
ประชุมวBาสืบเนื่องจากงบประมาณท่ีใช1ก็ไมBได1มากมายอะไร แตBถ1าเราไมBดําเนินการท้ิงป9ญหาไว1ไมB
แก1ไข คิดวBาในอนาคตจะเข1าฤดูฝนแล1ว จะทําให1ในสBวนของการุกล้ําของเอกชนท่ีเคยเกิดข้ึน
มาแล1วอีกฟากทางด1านทิศเหนือ ซ่ึงเราไมBสามารถแก1ไขได1ท้ังท่ีเจ1าของท่ีบอกวBาถ1าหากเทศบาลฯ 
หรือทางตําบลจะทําถนน ก็จะให1แตBในทางปฏิบัติเขาจะพยายามท่ีจะทํารั้ว วางเครื่องสูบน้ําซ่ึง
คBอนข1างท่ีจะถาวรและพยามยามแสดงความเปMนเจ1าเข1าเจ1าของ เพราะฉะนั้นจึงไมBอยากให1ป9ญหา
เหลBานั้นเกิดข้ึนอีกกับหนองคือเวียง จึงขอใช1งบประมาณประเภทเงินสํารองจBาย ในสBวนของถนน 
หมูBท่ี 13 ก็จะหาแนวทางแก1ไขป9ญหาโดยใช1งบประมาณจากสBวนอ่ืน   ขออนุญาตนําเรียนตBอท่ี
ประชุม 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไมB นางสาวคนึงนิตย� พรมมินทร� คงจะเข1าใจ 
 -ขอเชิญรองปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล -ในสBวนของการใช1จBายงบประมาณ ประเภทเงินสํารองจBาย ในเทศบัญญัติ การจัดทํางบประมาณ

รายจBายประจําปJงบประมาณ 2558 คําชี้แจงงบประมาณกําหนดรายละเอียดไว1วBา เพ่ือใช1จBาย
กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทาความเดือดร1อนของประชาชนเปMนสBวนรวม  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2072 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2554  งบประมาณต้ัง
ไว1 501,250 บาท งบประมาณคงเหลือ 400,000 กวBาบาท เงินท่ีคงเหลือนี้ในสBวนของฝDายประจํา
แล1วอยากจะถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการนี้ ให1สงวนไว1ใช1จBายสําหรับท่ีจําเปMนจริงๆ   ได1ปรึกษา
กับผู1อํานวยการกองคลังและผู1อํานวยการกองชBางแล1ว ผู1อํานวยการกองชBาง มีความเห็นวBาควร
จะสงวนเงินสํารองจBายนี้ไว1 และจะหาเงินงบประมาณมาโอนเปMนคBาใช1จBายในการเนินโครงการทํา
แนวเขตท่ีสาธารณประโยชน� บ1านปDาตึงงาม หมูBท่ี 18 ตามท่ีทBานนายกเทศมนตรีฯ ได1นําเสนอไป 

ประธานสภาฯ -สรุปวBาเงินสํารองจBาย ให1ยังคงไว1กBอน ไว1ใช1จBายในเหตุจําเปMนและฉุกเฉินจริงๆ 
เลขานุการสภาฯ -ขอบคุณรองปลัดเทศบาล ท่ีได1ชี้แนะให1ความกระจBาง เทBาท่ีได1ไปรับการอบรมมาการใช1เงิน

ประเภทสํารองจBาย นBาจะเปMนรายละเอียดดังแจ1ง  แตBจริงๆ แล1วท่ีฝDายบริหารจะใช1งบประมาณ
สBวนนี้ ถามวBาจําเปMนไหมมันก็จําเปMน แตBนBาจะเอางบประมาณจากตัวอ่ืนจะถูกต1องกวBา แตBวBาทาง 

/-13-เรBงดBวน… 
เรBงดBวน ทางฉุกเฉิน ความจําเปMนรายละเอียดตBางๆ ท่ีรองปลัดเทศบาล กลBาวมา ซ่ึงตรงกับความ 
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จําเปMนของถนน บ1านสันกลาง หมูBท่ี 13 ไมBได1เรียกร1องท่ีจะเอาอะไรมากมาย ตรงนี้มันเรBงดBวนทํา
ให1การสัญจรของประชาชน แถวบ1านก็มองวBาสมาชิกสภาฯ ไมBเห็นหรืออยBางไร ทําไมปลBอยให1น้ํา
ทBวมขังอยBางนี้  ในฐานะตัวแทนของชาวบ1านอยากจะแก1ไขป9ญหาตรงนี้มานําเสนอในท่ีประชุม
สภาฯ ถือวBาได1ทําหน1าท่ีแล1ว แตBวBาการบริหารจัดการงบประมาณตBางๆ จะดําเนินการหรือไมB  
หากไมBได1รับการแก1ไขตรงนี้คงจะต1องไปตอบคําถามให1พ่ีน1องประชาชนตามความเปMนจริง แตBวBา
งบประมาณเรามีอยูBแล1ว ความจําเปMนพ่ีน1องประชาชนสัญจร อยากฝากทBานประธานสภาฯ ได1
โปรดพิจารณาและแก1ไขดBวน เพราะวBาน้ําเริ่มขังหลายจุด แตBท่ีจะเปMนเรBงดBวนมี 2 จุด คือแถว
ซอยบ1านจัดสรร และหน1าวัดสันทรายน1อยเวลารถสัญจรไป-มา ทําให1น้ํากระทบไปถึงคนอ่ืนท่ี
สัญจรด1วย โดยเฉพาะรถมอเตอร�ไซด� 

ประธานสภาฯ -ตามท่ีเห็น มันมีความจําเปMนจริงๆ กBอนท่ีจะมีการถมดินก็ไมBมีป9ญหา หลังจากท่ีมีนายทุนมาถม
ดินไมBได1คํานึงถึงทางระบายน้ําเดิมท่ีมีอยูBเม่ือกBอน เลขานุการสภาฯ เกรงวBาจะเข1าสูBฤดูฝนแล1ว 
ฝากไว1กับคณะผู1บริหาร กองชBาง ซ่ึงได1พูดคุยกันมาหลายครั้งแล1ว    
-ขอเชิญนายจํารัส ทองคํา 

นายจํารัส ทองคํา -ในสBวนของการทําแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน� หมูBท่ี 18 ให1ตกลงกันวBาจะเอาอยBางไร ให1ชี้แจง 
ในสBวนของหมูBท่ี 13 วันนั้นท่ีเราได1ประชุมรBวมกับกลุBมแมBบ1านได1คุยกัน ท้ังผู1ใหญBบ1านหมูBท่ี 13 
และหมูBท่ี 2 ก็เข1าใจวBาประเด็นป9ญหาจริงๆ เกิดจากผู1รับเหมาเจ1าของท่ีดินไปถมท่ี แตBกBอนท่ีจะ
ถมดินเปMนลําเหมืองตอนหลังไปถมลําเหมืองแล1วน้ําไมBมีท่ีระบาย จึงทBวมบริเวณนั้น นี่คือต1นเหตุ
ของป9ญหา จริงๆ แล1วป9ญหาไมBได1เกิดจากพ่ีน1องประชาชน จากเทศบาลฯ เกิดจากเจ1าของท่ีดินท่ี
ไปถมท่ีแล1วอาจจะไมBได1ขออนุญาตอะไร จูBๆ ก็ถม ได1พูดคุยในสBวนของท่ีประชุมทBานนายกเทศมนตรีฯ 
ก็ได1รับปากวBาจะไปดูแลจริงๆ แล1วก็เปMนเหตุจําเปMนเรBงดBวนประมาณหนึ่ง แตBอยากชี้ประเด็นวBา
ป9ญหาเกิดจากสาเหตุท่ีผู1รับเหมาไปถมท่ีแล1วไมBได1ขออนุญาต เทBาท่ีรับฟ9งมาจูBๆ ไปถมท่ีเลยแล1ว
เกิดป9ญหา แล1วจะให1เทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัยไปแกBไขเรBงดBวน เพราะฉะนั้นแล1วเปMนป9ญหา
รBวมกันระหวBางเทศบาลฯ กับผู1รับเหมากับเจ1าของท่ีดิน จริงๆ แล1วอยากให1ผู1รับผิดชอบโครงการ
ตรงนั้นชBวยดูแลไมBใชBโยนให1เทศบาลฯ รับผิดชอบ แล1วทําให1ประชาชนเข1าใจวBานี่แหละคือป9ญหา
ของเทศบาลฯ จริงๆ แล1วเปMนป9ญหารBวมกันแม1กระท่ังชาวบ1านขณะท่ีเจ1าของท่ีดินกําลังถมดิน
แล1วไปถมลําเหมืองชาวบ1านต1องสงวนสิทธิของตนเองวBาท่ีบริเวณนั้นเปMนลําเหมือง ไมBใชBปลBอยให1
เขาถมรBองน้ําแล1วเปMนป9ญหาคาราคาซังมาถึงทุกวันนี้ บางครั้งชาวบ1านและผู1นําหมูBบ1านต1อง
ชBวยกันดูแล นี่คือสาเหตุท่ีได1พูดคุยและทําความเข1าใจกันในวันนั้น  ท้ังนี้ท้ังนั้นเทศบาลฯ จะป9ด
ความรับผิดชอบไมBได1 เปMนความเดือดร1อนของประชาชน เพราะฉะนั้นก็ต1องชBวยกันแก1ไขป9ญหา 
อยากให1กรณีนี้เปMนกรณีตัวอยBาง คงจะมีป9ญหาตามมาอีกหลายแหBง จะถมโดยไมBได1ขออนุญาตไป
ถมรุกล้ําลําเหมือง ทําให1ลําเหมืองหายไปน้ําทBวม ขอให1กรณีนี้เปMนกรณีศึกษาคงจะต1องชBวยกัน
แก1ไขระหวBางเทศบาลฯ กับเจ1าของโครงการ อยากให1สมาชิกสภาฯ ได1ชBวยกันทําความเข1าใจกับ
ประชาชน ไมBใชBมาเค่ียวเข็ญกับเทศบาลฯอยBางไร ชBวยทําความเข1าใจด1วย 

ประธานสภาฯ -เพ่ิมเติมนายจํารัส ทองคํา ฝากไว1เปMนกรณีตัวอยBาง ซ่ึงจริงๆ แล1วนBาจะเปMนการทําความเข1าใจ
ระหวBางฝDายบริหาร ปลัดเทศบาลและผู1นําชุมชน  ทางผู1รับเหมาหรือเอกชนท่ีจะมาถมดินเข1าใจ
อยBางเดียววBาได1แจ1งกับผู1ใหญBบ1านแล1ว ฝากทBานนายกเทศมนตรีฯ ประสานไปยังผู1นําชุมชนด1วย 

นายจํารัส ทองคํา -กรณี หมูBท่ี 13 จริงๆ แล1วตนเองเปMนคนนอกนBาจะให1นายยุทธพงศ� ไวยะกา ชี้แจงวBาต1นสาย
ปลายเหตุ 

/-14-เปMนอยBางไร… 
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เปMนอยBางไร อยากให1ทBานประธานสภาฯชBวยให1นายยุทธพงศ� ไวยะกาได1ชี้แจงวBาเปMนอยBางไร 
ประธานสภาฯ -ฝากนายยุทธพงศ� ไวยะกา วBาความเข1าใจของคนท่ีมาซ้ือท่ีถมท่ีเหมือนกับประเด็นท่ีได1ฝากไว1วBา

ได1ปรึกษาผู1ใหญBบ1านแล1ว ผู1ใหญBบ1านอนุมัติแล1วจึงดําเนินการ ขอเชิญนายยุทธพงศ� ไวยะกา 
ชี้แจงรายละเอียด 

นายยุทธพงศ� ไวยะกา -แรกเริ่มเดิมทีเปMนท่ีนาแปลงท่ีถมเปMนบ1านจัดสรร มีรBองน้ําอยูB ขณะนั้นอยูBในความปกครองนาย
บุญเสริม  นันทชัย กํานันตําบลปDาอ1อดอนชัย สมัยนั้นยังเปMนองค�การบริหารสBวนตําบล คงจะไมB
พิถีพิถันในเรื่องของระเบียบก็ขออนุญาตจากกํานันฯ แล1วถมดินโดยไมBคํานึงถึงรBองระบายน้ํา
สาธารณะประโยชน� เรื่องไปถึงข้ันนี้แล1วเหมือนกันท่ีนายจํารัส ทองคํา ได1พูดไปมาทําความเข1าใจ
ระหวBางเทศบาลฯ กับผู1รับเหมาคงจะเปMนอยBางนั้น จะโยนป9ญหาโดยตรงให1กับเทศบาลฯ จะไมB
โดยตรงแตBจะปฏิเสธคงไมBได1 เพราะฉะนั้นคงจะมาทําความเข1าใจท้ังผู1รับเหมาท้ังเจ1าของท่ีดิน
พร1อมกับเทศบาลฯ 

ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายจินดา สัตนาโค  รองนายกเทศมนตรีฯ 
นายจินดา สัตนาโค -ขออนุญาตท1าวความเม่ือปลายปJท่ีผBานมาชBวงใกล1ฤดูฝนได1ประสานกับผู1ใหญBบ1าน เนื่องจากได1รับ

มอบหมายจากทBานนายกเทศมนตรีฯ ให1ประสานกับเจ1าของท่ีดินรายสุดท1ายติดกับอูBซBอมรถ ซ่ึง
เปMนทางท่ีระบายน้ําลงมาเจ1าของท่ีก็เข1ามาดําเนินการโดยนําแม็คโคร โดยการกํากับดูแลของ
ผู1ใหญBบ1าน หมูBท่ี 13 แตBชBวงนั้นปลายฝนพอดี คิดวBาป9ญหาจะหมดไปแล1วเนื่องจากหมดชBวงน้ํา ปJ
นี้ป9ญหาเกBามาอีก ทราบทีหลังวBามีการไมBเข1าใจกันขณะท่ีนํารถมาขุดลอกรBองน้ําทราบวBามีการ
ทะเลาะกันระหวBางพ้ืนท่ีใกล1เคียงคงจะเปMนประมาณแนวรั้ว จึงยุติการขุดเข1าใจวBาประมาณนี้ 

ประธานสภาฯ -พ่ีน1องในหมูBท่ี 13 และหมูBท่ี 12 เขายืนยันแล1ววBาในแนวรั้วคงจะต้ังอยูBในทBอระบายน้ําเดิม แล1ว
ทางผู1รับเหมาไปถมแล1วเกิดป9ญหานี้ข้ึนมาไมBเข1าใจกันเกิดการกระทบกระท้ังกันนิดหนBอย คงจะ
เข1าใจกันในสBวนของมีเพ่ิมเติมไปแทรกในสBวนท่ีเราจะขอมติในสBวนของการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจBายโครงการทําแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน� บ1านปDาตึงงาม หมูBท่ี 18 
-ทําแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน� บ1านปDาตึงงาม หมูBท่ี 18 ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได1เพ่ิมเติม 

นายกเทศมนตรีฯ  -ในสBวนของการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBายโครงการทําแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน� บ1าน
ปDาตึงงาม หมูBท่ี 18 ในสBวนของการโอนลดจะให1ผู1อํานวยการกองชBางได1ชี้แจงวBาจะไมBใช1เงินสํารอง
จBาย จะใช1ในสBวนของกองชBางเอง ขออนุญาตให1 ผู1อํานวยการกองชBางได1ชี้แจง 

 -ขออนุญาตได1อธิบายให1ท่ีประชุมทราบ ป9ญหาตรงนี้ได1ปรึกษาหารือกับทางกองชBางกับ
ปลัดเทศบาล มาโดยตลอด สรุปคือได1พยายามไมBใช1งบประมาณมากเกินไปประมาณ 50,000 – 
60,000 บาทแตBกับทBานปลัดซ่ึงเปMนเจ1าหน1าท่ีงบประมาณซ่ึงมีประสบการณ� พยามยามมอง
งบประมาณแตBละงบวBาในสBวนของงบประมาณบางตัวถึงแม1 ณ ทุกวันนี้อาจจะมาก 5-6 แสน แตB
กวBาจะหมดงบประมาณอีกหลายเดือนอาจจะมีความเดือดร1อนของประชาชนเข1ามา ทBาน
ปลัดเทศบาลบอกวBาไมBต1องใช1ดีกวBา ผมได1พยามยามท่ีจะหาแหลBงงบประมาณ พอดีให1กองชBาง
ประมาณการไมBต่ํากวBาแสนอยูBดี บทสรุปคือ ต1องโดนดBาตBอไป 

 -เม่ือสมาชิกสภาฯได1รับคําทักท1วงหรือความเดือดร1อนของประชาชนสามารถนํามาปรึกษา/พูดคุย
ได1ตลอดเวลา ทุกสิ่งทุกอยBางโยนให1นายกเทศมนตรีฯ ได1เลย ตรงนี้ก็เหมือนกัน พูดมาตลอดวBาได1
พยายามแก1ไขป9ญหาต้ังแตBยังไมBเข1าฤดูฝนแล1ว พูดกับปลัดเทศบาลเสมอวBาเรารู1วBามันจะมีป9ญหา
ทําไมเราไมBแก1ไขทBานปลัดเทศบาลบอกวBาจํากัดด1วยงบประมาณ หาให1ไมBได1จริงๆ จึงสรุปวBาโดน
ดBาตBอไป นําเรียนให1ทุกทBานได1เข1าใจ ได1รับทราบ ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ เปMนอยBางมากท่ีได1 

/-15-ชี้ประเด็นทําให1เราเข1าใจตรงกัน… 
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ชี้ประเด็นทําให1เราเข1าใจตรงกันวBาเงินตัวนี้นBาจะใช1ตรงนั้นตรงนี้ เหมือนกับเงินสํารองจBายวBามี
ระเบียบข1อจํากัดในการใช1ในสBวนของฝDายบริหารพยามยามท่ีจะใช1เงินให1ตรงกับวัตถุประสงค�อยูB
แล1วแตBท้ังนี้ท้ังนั้นการแก1ไขป9ญหามันก็อยูBการตัดสินใจวBาคุณจะทําอยBางไรวBาให1การใช1
งบประมาณนั้นมันเหมาะสมให1มากท่ีสุด ทุกป9ญหาจะพยายามแก1ไขแม1แตBการลงหินปนดินเราก็
บริหารมา 2-3 ปJแล1ว ณ วันนี้ได1เคยคิดวBาจะลงหินปนดินให1หมดกBอนท่ีจะเข1าสูBฤดูฝน ปJนี้เข1าปJท่ี 
3 แล1วก็ยังเข1าสูBฤดูฝนอีก ซ่ึงตรงนี้ก็มีอุปสรรคมีบริบทอะไรเข1ามามากมายเก่ียวข1องทําให1งานไมB
เปMนไปตามเปkาหมาย จึงขอนําเรียนชี้แจง 

 -ขออนุญาตให1ผู1อํานวยการกองชBาง ได1นําเสนอแหลBงท่ีมาของเงินงบประมาณท่ีจะนํามาใช1 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญผู1อํานวยการกองชBาง ได1ชี้แจงเก่ียวกับงบประมาณท่ีจะนํามาดําเนินการในจุดนี้ 
ผู1อํานวยการกองชBาง -สําหรับท่ีขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจBายโครงการทําแนวเขตสาธารณะประโยชน� หมูBท่ี 18 

ในสBวนของการโอนลดจะขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน  หมวดคBาวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟkา งบประมาณต้ังไว1 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
61,090 บาท ขอโอนลด 51,000 บาท 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ทBานใดจะเพ่ิมเติม หากไมBมีจะขอมติในท่ีประชุมวาระท่ี 3.5 การขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจBายโครงการทําแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน� บ1านปDาตึงงาม หมูBท่ี 18 นาย
สมาน พรมวิภา เราจะขอมติคงจะไมBเห็นชอบ งดออกเสียง หรือไมBอยูBในท่ีประชุมคงจะไมBอยูBในท่ี
ประชุม ขอทําความเข1าใจกับสมาชิกสภาฯ วBาตBอไปก็ต1องตําหนินายสมาน พรมวิภา เปMนตัวแทน
ของประชาชน ทํางานได1ไมBเต็มท่ี 

 -ขอมติระเบียบวาระท่ี 3.5 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจBายโครงการทําแนวเขตท่ีสาธารณะ
ประโยชน� บ1านปDาตึงงาม หมูBท่ี 18 

เลขานุการสภาฯ -มติท่ีประชุม  -เห็นชอบ  10 เสียง 
    -ไมBเห็นชอบ ไมBมี 
    -งดออกเสียง ไมBมี 
    -ไมBอยูBในท่ีประชุม 1 เสียง(นายสมาน พรมวิภา) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายกเทศมนตรีฯ  -ขอเชิญทุกทBานรBวมกิจกรรมงานบุญบ้ังไฟ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 ณ บ1านห1วยทราย และวัน

วิสาขบูชา วันท่ี 1 มิถุนายน 2558  
-เทศบาลฯ ได1รับหนังสือจากบริษัท พี.ซี.เอสเสด จํากัด ซ่ึงได1ดําเนินการจัดสรรท่ีดินโครงการ อี.
ซี.โฮม ต้ังอยูB หมูBท่ี 15 บ1านหลBายลาว ได1ขอหนังสือรับรองอนุญาตระบายน้ําจากโครงการจัดสรร
ท่ีดินลงสูBทBอระบายน้ําสาธารณะ  จึงขอความรBวมมือกับสมาชิกสภาฯ ได1เข1าไปมีสBวนรBวมในการ
ตรวจสอบกBอนท่ีจะออกหนังสือรับรอง 

 -ขออนุญาตให1นายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีฯ ได1นําเสนอเพ่ิมเติมรายละเอียด 
นายจินดา สัตนาโค -แจ1งรายงานความคืบหน1าการลงหินปนดินกBอนเข1าสูBฤดูฝน หมูBบ1านท่ีดําเนินการเสร็จเรียบร1อย

แล1วได1แกB หมูBท่ี 14,16,17 และ 18 อยูBในระหวBางดําเนินการ ได1แกB หมูBท่ี 20,19 และ 6 คิดวBาจะ
แล1วเสร็จกลางเดือน มิถุนายน 2558 นี้หากไมBมีอุปสรรค 

 -สําหรับงานบุญบ้ังไฟ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2558  การจุดบ้ังไฟจะเริ่มตอนท่ีตะวันข้ึน เนื่องจาก
ป9ญหาเก่ียวข1องกับสายการบิน ซ่ึงสถานท่ีจุดบ้ังไฟอยูBในชBองทางวิ่งของสายการบินพอดี  สBวนพิธี 

/-16- เปIดโครงการ… 
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เปIดโครงการรายละเอียดตามเอกสารท่ีได1แจกให1ไปแล1ว 
ประธานสภาฯ -สอบถามนายจินดา สัตนาโค เก่ียวกับสูจิบัตรงานบุญบ้ังไฟ วBาได1แจกจBายให1กับคณะผู1บริหาร

และสมาชิกสภาฯ หรือยัง 
นายจินดา สัตนาโค -จะไปติดตามผู1ใหญBบ1านให1 
นายไพฑูรย� สุวรรณทา -ป9ญหาขยะ หมูBท่ี 17 ผู1รับเหมาไมBได1ไปเก็บครบทุกซอย ทําให1เกิดการเหม็นเนBา ขอให1กําชับ

ผู1รับเหมาด1วย 
ประธานสภาฯ -เหมือนกันกับหมูBท่ี 9,10,11,12,21  อาทิตย�นี้ก็ยังไมBมาจัดเก็บ 
นายบัญญัติ ป9นอินทร� -ชี้แจงป9ญหาขยะเปMนป9ญหาระดับชาติ ทางฝDายบริหารก็ไมBได1นิ่งนอนใจป9จจุบันป9ญหาคือ การ

เก็บขยะลBาช1าของบริษัทผู1รับเหมา ซ่ึงได1พยามยามแล1วป9ญหาก็ยังเหมือนเดิม  มีทางออกอีกทาง
หนึ่งไปเห็นท่ีตําบลนางแลและตําบลแมBข1าวต1ม เขาบริหารจัดการขยะโดยให1ชุมชนมีสBวนรBวมโดย
ต้ังกองทุนข้ึนมาแตBละหมูBบ1านมีกองทุนขยะโดยเทศบาลตําบลนางแล ได1ให1การสนับสนุน
งบประมาณ หมูBบ1านละ 50,000 บาท สBวนการกําจัดทางคณะกรรมการหมูBบ1านเปMนคนกําจัด โดย
ผู1ท่ีมีสBวนได1เสียในการท้ิงขยะเปMนผู1จBาย โดยจBายให1กองทุนกิโลกรัมละ 2 บาท โดยเงินทุกบาททุก
สตางค�เทศบาลจะไมBเก่ียวข1อง สBวนการคัดแยกอยูBท่ีคณะกรรมการสBวนหนึ่ง อีกสBวนหนึ่งเผBาโดย
ใช1เตาเผาท่ีเทศบาลสนับสนุนให1คิดวBาเงินท่ีเราจัดสรรปJละ 2.4 ล1านเรายังทําได1 ถ1าหากเราเอาเงิน
สBวนนี้คืนให1กับทางหมูBบ1านๆ ละ 50,000 บาท พร1อมเตาเผาขยะและจัดการบริหารขยะกันเอง 
เงินทุกบาททุกสตางค�กองทุนหมูBบ1าน หากไมBพอเทศบาลจัดสรรเพ่ิมให1อีก อันนี้กําลังอยูBในกรอบ
ความคิด ขณะนี้คุยกับกองสาธารณสุขอยูBวBามีความเปMนไปได1อยBางไร ใครท่ีมีขยะเยอะๆ ก็เสียเงิน
กิโลกรัมละ 2 บาท ซ่ึงขณะนี้ทาง คสช. ได1เปIดไฟเขียวแล1ววBาแตBละหลังคาเรือนต1องจBาย
คBาบริการเรื่องขยะไมBเกินครัวเรือนละ 150 บาท/เดือน เปMนไปได1หรือไมBได1อยูBท่ีเราต1องชBวยกัน
ดูแล แตBถ1าหากวBาเรายังพ่ึงพาบริษัทอยูBป9ญหาก็จะเปMนแบบนี้ตลอดไป 

 -ขอนําเสนอท่ีประชุมสภาฯ มี 3 ประเด็นท่ีขอผBานสภาฯ ท่ีจะขอผBานท่ีประชุมประชาคม
ประจําเดือนของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ซ่ึงได1รับมอบหมายจากทBานนายกเทศมนตรีฯ คือ 
การติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาลป9จจุบันและตามนโยบายของ คสช. ในเรื่องของ
หมูBบ1านแผBนดินธรรมแผBนดินทองซ่ึงจะเปMนโครงการกิจกรรมท่ีรับสนับสนุนโครงการนี้ 

   -โครงการท่ี 1 การลดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ในงานศพ โดยเทศบาลจะทําปkาย
รณรงค� หมูBบ1านไหนท่ีประสงค�จะเข1ารBวมโครงการจะผBานท่ีประชุมประชาคม ในวันท่ี 4 มิถุนายน 
2558 หากหมูBบ1านไหนพร1อมหากมีงานศพก็จะได1นําปkายรณรงค�ไปแขวนไว1ในงานศพ โดยใช1คําวBา 
ลดการบริโภค ไมBใชBเลิก เปMนการคBอยๆ เปMนคBอยๆ ไป 

   -โครงการท่ี 2 ครอบครัวสีขาว โดยจะสํารวจหาครอบครัวท่ีไมBดื่มแอลกอฮอล� จัดทํา   
เกียรติบัตรมอบให1ในโอกาสวันสําคัญ อาจจะเปMนวันแมBหรือวันพBอ 

   -โครงการท่ี 3 สวดมนต�ข1ามปJ ทางคณะสงฆ�ทราบแล1ว ซ่ึงในปJนี้จะเปMนปJท่ี 3 เทศบาลไมB
มีงบประมาณสนับสนุนให1 แตBจะใช1วิธีเชิญชวน รณรงค� คณะศรัทธาแตBละวัด 

ประธานสภาฯ -เพ่ิมเติมเก่ียวกับวันวิสาขบูชา วBาผู1ใหญBบ1าน หมูBท่ี 18 ได1ประสานกับทBานนายกเทศมนตรีฯ 
หรือไมBวBามีผู1ประสงค�ตั้งโรงทานท่ีราย 

นายกเทศมนตรีฯ -มีประมาณ 2-3 ราย ได1แจ1งให1กองการศึกษาทําหนังสือถึงผู1ใหญBบ1านในพ้ืนท่ีประชาสัมพันธ�
เก่ียวกับโรงทาน 

นางอรุณรัศมี คําภูแก1ว -สอบถามเรื่องไฟสBองสวBาง ไมBทราบวBาเม่ือไหรBจะไปติดต้ังเพ่ิมเติม เนื่องจากมีชาวบ1านสอบถาม 
/-17- ไมBวBาจะเปMนหมูBท่ี 8,10… 
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 ไมBวBาจะเปMนหมูBท่ี 8,10 ชBวงนี้มีการเปรียบเทียบกัน 
 -กระจกสBองทางแยกทางโค1ง บางแหBงแตก พอจะมีเปลี่ยนบ1างหรือไมB 
ประธานสภาฯ -เก่ียวกับไฟก่ิง มี facebook ลงวันนั้น ขออนุญาตเอBยนามพันตรีเทพสวัสด์ิ ไชยลังกา ซ่ึงได1ปลูก

สร1างบ1านทีหลังขณะท่ีประชาคมทําแผนได1พยายามดึงไฟจากหน1าบ1านของนายวิรัตน� คําดี เปMน
จุดสุดท1าย จะเปMนโคมสีเหลืองติดบริเวณทางโค1งของโรงเรียนเดิมมีอยูBแล1ว ทางด1านหน1าของ
โรงเรียนจะไมBมีไฟ คราวท่ีแล1วได1สําเสนอในท่ีประชุมสภาฯ ก็ได1รับงบประมาณไป ทางชBางจาก
การไฟฟkาสBวนภูมิภาคท่ีเข1าไปประมาณการ ซ่ึงบริเวณหน1าบ1านของพันตรีเทพสวัสด์ิ ไชยลังกา จะ
มีเสาไฟ 2 ต1น ท่ีนํามาเปรียบเทียบ และได1ชี้แจงไปแล1ว  สําหรับหมูBท่ี 11 ยังมีบางสBวนสําหรับไฟ
ก่ิง สอบถาม ผอ.กองชBางวBายังมีไฟก่ิงท่ีตกสํารวจอีกหรือไมB 

เลขานุการสภาฯ -ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องไฟก่ิงจากท่ีได1ฟ9งจากนางอรุณรัศมี คําภูแก1ว เด๋ียวนี้การสื่อสารตBางๆ เรา
ได1รับข1อมูลอะไรเราต1องพยายามท่ีจะสื่อสารให1ผู1ท่ีเก่ียวข1องและใกล1ชิดได1เปMนผู1ชี้แจงอยBางท่ี  
ทBานประธานสภาฯ ได1พูดไป อยากสอบถามทBานประธานสภาฯ วBาไฟก่ิง หมูBท่ี 16,17 มาจากไหน
อยBางไร เพราะวBาหมูBบ1านบางทBานบางคนท่ีไปเห็นบอกวBาบ1านทําไมต1องติดไฟเต็ม บ1านเราต1องติด
เสาเว1นเสา แตBมีบางคนก็ไปอ1างเอาจุดท่ีเขาบอกวBาเห็นติดทุกเสาไมBมีเว1นเลย ก็ได1ชี้แจงตามท่ี
รับทราบมาคือติดเสาเว1นเสา 

ประธานสภาฯ -ในสBวนของบางบ1านท่ีอยูBติดๆ กัน อยBางในสBวนของหมูBท่ี 11 บ1านดอน ทางหมูBบ1านมีความ
ประสงค�อยากจะติด ซ่ึงทางสายดับมีอยูBแล1ว แตBทางหมูBบ1านโดยการนําของผู1ใหญBบ1านจะมีเงิน
กองกลางของหมูBบ1านซ้ืออุปกรณ�มาแล1วให1กองชBางติดต้ัง เปMนกรณีพิเศษ ในสBวนของหมูBท่ี 12 
บริเวณประปา ใช1ไฟของประปา  เม่ือสมัยท่ีผBานมาอดีตนายกเทศมนตรีฯ ได1จBายเงินให1เปMนคBา
อุปกรณ�แตBใช1ไฟในสBวนของประปา 

นายกเทศมนตรีฯ -ในสBวนของไฟก่ิง เทศบาลฯ ก็อยากจะติดให1ทุกเสา แตBเนื่องจากมีข1อจํากัดในสBวนของการใช1ไฟ
โดยท่ีไมBเสียคBาใช1จBาย 10% ของคBาไฟท้ังหมดในตําบล พยายามไปเพ่ิมเติมในสBวนท่ีจําเปMนจริงๆ 
ในเรื่องของกระจกโค1งก็เก่ียวเนื่องกับราคาอีก ในสBวนของไฟก่ิง หมูBท่ี 17 ประมาณ 29 จุด
ระยะหBาง 40 เมตร คิดวBานBาจะมาจากกรมทางหลวงชนบท ในสBวนของไฟก่ิงและกระจกโค1งจะ
ขอนําไปพิจารณา  

นายทรงว ุฒิ แก1วสิทธิ -ถนนลาดยาง บ1านสันมะนะ-ปDาก�อ ผู1รับเหมาหมดสัญญา เม่ือวันท่ี 19 ถนนเริ่มเปMนหลุมเปMนบBอ 
ฝากทBานประธานสภาฯ ผBานไปยังกองชBางได1ชBวยกําชับให1ผู1รับเหมามาดําเนินการซBอม 

 -ได1เปMนคณะกรรมการจัดทําแผน เม่ือครั้งท่ีผBานมา ไมBเห็นได1เข1ารBวมประชุม ตBอไปขอให1เชิญเข1า
รBวมประชุมด1วย  

 -คBาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ1าง ยังไมBได1รับเงิน ประมาณ 10 กวBาโครงการ 
ประธานสภาฯ -ฝากรองปลัดเทศบาลด1วย เรื่องการเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนฯ 
ผอ.กองชBาง -ชี้แจงถนนลาดยาง หมูBท่ี 6-7 กองชBางได1ดําเนินการแจ1งสงวนสิทธิไปยังผู1รับเหมาเรียบร1อยแล1ว 
นายกเทศมนตรีฯ -คBาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ1าง ขออนุญาตให1 ผอ.กองคลัง ได1ชี้แจง 
ผอ.กองคลัง -การเบิกจBายเงินคBาตอบแทนของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ1าง ของเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย 

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ1างกรณีสอบราคา ต1องแตBงต้ังคณะกรรมการเปIดซองสอบราคาและ
คณะกรรมการตรวจการจ1าง ท่ีมาจากบุคคลภายนอก หมายถึงประชาคมท่ีจะสามารถเบิกจBายได1 
ท้ังนี้ท้ังนั้นท่ีกันเงินของปJงบประมาณ 2557 แล1วมาดําเนินการในปJ 2558 ในสBวนของ
คBาตอบแทนคณะกรรมการเปIดซองสอบราคาได1ดําเนินการเบิกจBายไปแล1ว สําหรับคBาตอบแทน 
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ของคณะกรรมการตรวจการจ1าง ท่ียังไมBได1เบิกจBายให1ท้ังสิ้น 12 โครงการ รวมเปMนเงินท้ังสิ้น 
7,200 บาท สาเหตุท่ีไมBสามารถเบิกจBายเงินให1ได1เนื่องจากมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทย แจ1ง
วBาหลักเกณฑ�ท่ีเทศบาลจะสามารถจBายเงินคBาตอบแทนให1กับคณะกรรมการตรวจการจ1างได1 การ
ตรวจการจ1างต1องอยูBในระยะเวลาของสัญญาจ1าง กรณีงานจ1างท่ีมีคBาปรับเทศบาลจะไมBสามารถ
จBายคBาตอบแทนให1กับคณะกรรมการตรวจการจ1างได1 ซ่ึงท้ัง 12 โครงการเปMนโครงการท่ีมีคBาปรับ
คือไมBแล1วเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด  

ประธานสภาฯ -ขอบคุณ ผอ.กองคลัง 
นายกเทศมนตรีฯ -ในสBวนของคBาตอบแทนฯ  จํานวน  7,200  บาท  ได1พยายามหาทางออกในสBวนของโครงการ

ตBอไป  จะต1องมีโครงการท่ีมีคBาปรับหรือเลยสัญญาแนBนอน  อาจจะทําบันทึกแนบท1ายสัญญาวBา
หากเลยระยะเวลาให1ผู1รับเหมาเปMนผู1จBายคBาตอบแทนให1กับคณะกรรมการตรวจงานจ1าง 

ประธานสภาฯ - มีทBานใดจะเสนอ  ขอเชิญ 
นายจํารัส  ทองคํา 1.พ้ืนท่ีหนองแสล�บ  ผู1ใหญBบ1านได1ยืนยันมาวBาได1ทําหนังสือมาขออนุญาตสถานท่ีของกyวยเต๋ียว

ห1อยขา  อยากทราบวBาได1ดําเนินการไปถึงไหนแล1ว 
  2.พูดได1คุยในวันประชุมรBวมกับแมBบ1านวBาถนนบริเวณโรงงานทําขวดเดิม  ถนนสันมะนะจะมีทBอ

น้ําซ่ึงเราไปขุดลอกแล1ว  มีการยุบตัวลงไปเข1าใจวBาอาจจะเปMนทBอแตก  นBาจะดําเนินการซBอมแซม  
เกรงวBาหากทรุดตัวชBวงหน1าฝนจะทําให1น้ําไหลไมBทัน 

  3.ถนนสายสันมะนะจะมีรากต1นฉําฉาทะลุถนน  จะมีป9ญหาเรื่องผิวทางมีอุบัติเหตุ  2-3  ครั้ง  
อยากให1ผู1ท่ีมีสBวนเก่ียวข1องได1เข1าไปดูแล 

  4.ตามท่ีได1หาแนวทางแก1ไขป9ญหา หมูBท่ี 9 ทางหมูBท่ี 9 ได1มีหนังสือมาเม่ือ 17 ธันวาคม  2557  
แจ1งวBาทางโรงเรียนอนุญาตให1ใช1พ้ืนท่ีของโรงเรียนกBอสร1างสถานท่ีเก็บของ ของหมูBบ1าน  มาถึง
กองชBาง  และกองชBางได1เสนอหนังสือถึงนายกฯ เสนอให1สิบเอกเสกสรร  ป9ญญานุวัฒน�  ตําแหนBง  
นิติกร  ได1ดําเนินการ  ไมBทราบวBาสิบเอกเสกสรร ป9ญญานุวัตน� ไปดําเนินการหรือไมBอยBางไร  ให1
เวลาลBวงเลยมาถึง  5-6  เดือน  นี่คือประเด็นป9ญหาวิธีการทํางานของเราจะต1องมีการปรับปรุง
หรือไมBอยBางไร 

ประธานสภาฯ  -ขอบคุณนายจํารัส ทองคํา ฝากทBานนายกเทศมนตรีฯ สิบเอกเสกสรร ป9ญญานุวัตน� ท่ีถูกพาดพิง 
ทBานรองปลัดเทศบาล ไมBวBาจะเปMนงบประมาณตBางๆ เก่ียวกับหนังสือสั่งการก็เหมือนกัน สังเกตดู
แล1วท่ีผBานๆ มาทางพนักงานเจ1าหน1าท่ี ต1องเปMนคณะกรรมการตรวจรับงาน  เหมือนกับการ
ทํางานไมBประสานกัน 

 -ขอเชิญทBานนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงเรื่องถนนสายบ1านสันมะนะ 
นายกเทศมนตรี -ประเด็นแรกหนองแสล�บ ขออนุญาตให1 ผอ.กองชBาง ชี้แจง 
 -ทBอระบายน้ํายุบ มอบให1กองชBางไปสํารวจ 
 -รากต1นฉําฉา สืบเนื่องจากเปMนทรัพย�สินโดยสBวนรวม หากไปทําโดยพละการอาจมีป9ญหากับ

ชาวบ1าน จะขอหารือกับผู1นําหมูBบ1านกBอน 
 -ป9ญหาของหมูBท่ี 9 เปMนเรื่องการบริหารภายใน จะนําไปแก1ไข 
ผอ.กองชBาง -ชี้แจงหนองแสล�บ ขณะนั้นปลัดอาวุโสและนายอําเภอเมือง ได1มาประชุมชี้แจงเก่ียวกับหนอง

แสล�บ กองชBางได1ทําหนังสือถึงนายอําเภอเก่ียวกับการขอใช1พ้ืนท่ี  ปลัดสุทัศน� ได1แนะนําให1
หมูBบ1านทําประชุมประชาคมแล1วผBานเทศบาล เปMนข้ันตอนตBอไป  

/-19-เก่ียวกับถนนสายบ1านสันมะนะ…  
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-เก่ียวกับถนนสายบ1านสันมะนะทBอน้ํา และรากต1นฉําฉา ทBานปลัดเทศบาลได1สั่งการให1ไปสํารวจ
เก่ียวกับทBอทรุดและได1บันทึกเสนอปลัดเทศบาล จะใช1งบประมาณเกือบ 200,000 บาท ในสBวน
ของรากต1นฉําฉา จะได1ออกไปสํารวจและบันทึกเสนอตBอไป 

ประธานสภาฯ  -ขอบคุณ ผอ.กองชBาง 
นายบัญญัติ ป9นอินทร� -ชี้แจงเก่ียวกับการกBอสร1างอาคารเอนกประสงค� หมูBท่ี 9 มีประเด็นหลักๆ 2 ประเด็นคือ 1)การ

บริหารจัดการของงานธุรการ ทBานนายกเทศมนตรีฯ ได1รับปากไปแล1ววBาดูแลภายใน  2)การ
ดําเนินการ นายกเทศมนตรีฯ ได1มอบหมายให1ไปประสานกับเขตพ้ืนท่ีและท่ีราชพัสดุ คงจะได1
คําตอบเร็วๆ นี้ 

นายกเทศมนตรีฯ -รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในสBวนของกองชBาง 
 1)โครงการขยายไฟฟkาสาธารณะ บ1านปDาไผB หมูBท่ี 4 งบประมาณ 150,000 บาท 
 2)โครงการกBอสร1างอาคารเอนกประสงค� หมูBท่ี 9 ได1ผู1รับเหมาเรียบร1อยแล1ว แตBยังติดขัดเรื่อง

สถานท่ีกBอสร1าง 
 3)โครงการกBอสร1างอาคารเอนกประสงค� บ1านหลBายลาว หมูBท่ี 15 อยูBในระหวBางดําเนินการ

กBอสร1าง 
 4)โครงการกBอสร1างอาคารเอนกประสงค� หมูBท่ี 8 สอบราคามาแล1ว 2 ครั้ง ไมBมีผู1รับจ1าง ได1

ประสานไปยังหมูBบ1านหาผู1รับจ1าง คงจะได1ดําเนินการเร็วๆ นี้ 
 5)โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 9 โครงการ อยูBในข้ันตอนของการประมูลประกาศ

สอบราคาทางระบบอีเล็คทรอนิกส� จะเริ่มประมูลในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 
 6)โครงการขุดเจาะบBอน้ําบาดาล ของบ1านปDาตึงหมูBท่ี 10 และบ1านปุยคํา หมูBท่ี 14 สอบราคา

มาแล1ว 2 ครั้ง ไมBมีผู1รับจ1าง พยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนการขุดบBอขุดสระแตBยังหาข1อสรุปไมBได1 
 7)โครงการจัดซ้ือทBอประปาของบ1านสันมะหลอด หมูBท่ี 2 ได1ดําเนินการเรียบร1อยแล1ว 
 8)โครงการปรับปรุงวางทBอ คสล.หมูBท่ี 11 ดําเนินการเรียบร1อยแล1ว 
 9)โครงการซBอมสร1างถนนผิวลาดยางเดิมบ1านริมลาว หมูBท่ี 3 อยูBในระหวBางดําเนินการกBอสร1าง 

พร1อมกับถนนหน1าวัดสันมะนะ 
 10)โครงการปรับปรุงตลิ่งลําน้ํากรณ� หมูBท่ี 10-11 และโครงการปรับปรุงทBอ คสล.หมูBท่ี 9 อยูBใน

ระหวBางเซ็นสัญญาจ1าง 
 11)โครงการจัดสBงทBอสBงน้ํา หมูBท่ี 12 ดําเนินการเบิกจBายเงินเรียบร1อยแล1ว 
 12)โครงการซBอมสร1างถนนลาดยาง บ1านริมลาว-บ1านห1วยทราย ดําเนินการเบิกจBายแล1ว แตBมี

ป9ญหาถนนหลุดลอก ได1แจ1งให1บริษัทมาซBอม อยูyในระหวBางดําเนินการ 
ประธานสภาฯ -ขอบคุณนายกเทศมนตรีฯ ฝากอีกโครงการท่ีได1รับปากไว1กับหมูBท่ี 11 เก่ียวกับทBอระบายน้ํา 

บริเวณถนนหน1าบ1านปลัดศิริมงคล คําดี  
นายสมพบ มณีคํา -เรื่องโครงการขุดลอกลําน้ํากรณ� ขอให1เรBงดําเนินการด1วย 
นายกเทศมนตรีฯ -สืบเนื่องมาจากหลายๆ โครงการคBอนข1างท่ีจะหม่ินเหมBในเรื่องของงบประมาณ ผู1รับเหมาได1เข1า

ไปดูสถานท่ีแล1วเกรงวBาจะขาดทุน อีกสาเหตุหนึ่งท่ีดําเนินการลBาช1าสืบเนื่องจากงบประมาณ
คBอนข1างจํากัด ขอขอบคุณทุกทBานท่ีชBวยในการประสานงาน ทําให1การดําเนินงานสําเร็จลุลBวงไป
ได1  ในสBวนของการประชุมสภาฯ ในวันนี้ทุกคําชี้แนะ ทุกคําติติง ทางฝDายบริหารจะนําไปปรับปรุง
แก1ไข 

/-20- ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ -ขอบคุณฝDายบริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ1าหน1าท่ีทุกทBาน ท่ีเข1ารBวมประชุมในวันนี้ ถึงเวลาอัน
สมควรแล1วขอปIดการประชุมไว1เพียงเทBานี้ 

                                                                                                                                                        
เลิกประชุมเวลา 16.20 น. 

 
 
 
 
 
 

 

 
(นางสาวคนึงนิตย�  พรมมินทร�) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย 
ผู1บันทึกประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลปDาอ1อดอนชัย ได1ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปJ 2558 เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 28 พฤษภาคม 2558     ได1ตรวจรายงานการประชุมแล1วเห็นวBา
บันทึกได1ครบถ1วนถูกต1อง  เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2558 
 
 
            
          (นายยุทธพงศ�  ไวยะกา) 
              ประธานกรรมการ 
 
 

   
          (นายพรศักด์ิ  ไชยชมภู)  

                กรรมการ  
 
 

              
         (นายไพฑูรย�  สุวรรณทา) 
        เลขานุการคณะกรรมการ  
 
 
ได1รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปJ 2558 เม่ือวันท่ี ………………………………………….. 
 
 
 
                       ลงนามแล�ว 
 
           
               (นายชิราวุฒิ  นันต�ะรตัน�)   
                            ประธานสภาเทศบาล



 

 

 

 
  

 
 
 
  
 

 
  

         
  

 



 

 

 


